



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับวันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2562 หน้า 11 มูลค่าข่าว 189,800.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘ไอลิฟ’ ว่าที่ครูศิลปะแฉเจนเดียว นิสิตจิตสาธาณะแฉ่ง มศว

ไอลิฟ เกิดมาด้วยร่างกายที่ไม่สมบูรณ์พร้อมเหมือนคนอื่นทั่วไป แต่ด้วยจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความใฝ่ฝันอันแน่วแน่ที่จะเป็นครูและรักในงานศิลปะ ทำให้สิ่งที่ “พรสวรรค์ ทรงเจริญ” หรือ “ไอลิฟ” เป็นอยู่ ไม่ได้เป็นอุปสรรคที่จะทำให้ย่อท้อ และยังคงความมุ่งมั่นที่จะส่งต่อองค์ความรู้ด้านศิลปะเพื่อเติมเต็มโอกาสให้แก่เด็กเรียนที่เธอเคยฝึกสอนอยู่ในเวลานี้ ให้ได้พัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะอย่างเต็มที่ตามวัยที่ควรได้รับการสนับสนุนให้เรียนรู้

ศิลปะ ส่วนหนึ่งก็ได้รับอิทธิพลมาจากเขา แล้วก็มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะหลายครั้งจนรู้สึกว่าเป็นอะไรที่สนุกเลยเลือกเรียนด้านนี้ หลังจากที่จะจบ ม.6 โชคดีตอนแอดมิชชันติดที่ มศว ตั้งแต่นั้นมาก็มุ่งมั่นทางด้านการเรียนเพื่อเป็นครูศิลปะมาตลอด ประกอบกับสมัยเด็ก ๆ ชื่นชมครูท่านหนึ่ง เป็นแรงบันดาลใจให้เรามีความใฝ่ฝันอยากเป็นครูมาจนถึงทุกวันนี้ และอีกอย่างสมาชิกในครอบครัวคือคุณย่า ก็เป็นครูเช่นเดียวกัน ยิ่งทำให้มีโอกาสได้คลุกคลี และชื่นชม



เวลาที่ต้องสอน ต้องสวดใจให้เด็กนักเรียนดูตัวอย่างก็ค่อนข้างลำบาก แต่จุดแข็งที่มีคือความรู้ ที่พร้อมจะสื่อสารออกไปเพื่อให้เด็กเรียนเข้าใจ แม้จะท้อบ้าง แต่ฉันไม่ใช่อุปสรรคที่เราจะส่งต่อความรู้ด้านศิลปะให้แก่กันน้องๆ”

ไอลิฟ บอกว่าเธอตั้งใจกับอาชีพครู และยิ่งกว่านั้น คือการนำความรู้ด้านศิลปะไปเติมเต็มให้แก่โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้บ้านที่ จ.พิษณุโลก โรงเรียนแห่งนี้ยังขาดแคลนครูที่จะส่งเสริมความรู้ด้านศิลปะให้แก่เด็กนักเรียน และนี่คือเป้าหมายหนึ่งที่ทำให้เธออยากกลับไปช่วยพัฒนาและให้โอกาสแก่เด็ก ๆ ในท้องถิ่นได้เรียนรู้ศิลปะ ซึ่งอาจเป็นเรื่องแปลกใหม่ที่สามารรถพัฒนาพวกเขาได้

การเรียนศิลปะ นอกจากความรู้ยังได้ทั้งประสบการณ์และความมีจิตสาธาณะ เพราะ มศว มีโครงการที่ช่วยส่งเสริมความมีจิตอาสาของนิสิตมาก อย่างเช่นกิจกรรมค่ายศิลปะอาสาพัฒนาชุมชน ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของกิจกรรมค่ายอาสา ที่สนับสนุนให้นิสิตอาสาเป็นครูศิลปะให้แก่กันน้องๆ ณ โรงเรียนที่ขาดแคลนครู ยังเป็นการนำพาให้ไปพบกับปัญหาและทำให้รู้ว่าความรู้ด้านศิลปะที่มีติดตัวมาจะช่วยอะไรแก่สังคมได้บ้างซึ่งนิสิตทุกคนก็ซึมซับลักษณะนิสัยที่มีจิตสาธาณะจากตรงนั้นเช่นกัน

แม้ว่าร่างกายไม่สมบูรณ์ แต่ยังสามารถที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์เติมเต็มความรู้และพัฒนาตนเองต่อไปได้ในทิศทางที่เราถนัดได้ ขอแค่กำลังใจที่ไม่ย่อท้อ ก็เป็นคนที่มีความพิเศษได้เช่นกัน



ไอลิฟ หรือชื่อเล่นจริง ๆ ที่ครอบครัวตั้งให้คือ “น้องอ้อฟ” เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษานิตินิต (กศ.บ.) สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นครูฝึกสอนด้านศิลปะอยู่ที่โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ และด้วยโอกาสในการร่วมกิจกรรมทางศิลปะกับเพื่อนสนิทตอนเรียนมัธยมปลายบ่อยครั้ง แม้ไม่ได้มีใจที่ปลูกฝังมาตั้งแต่แรก แต่ก็ซึมซับจนได้มาเรียนเพื่อเป็นครูศิลปะที่มีจิตสาธาณะมุ่งสร้างประโยชน์แก่สังคม

•จับพลัดจับผลูมาเรียนเป็นครูศิลปะ
“จริงๆ แล้ว ความใฝ่ฝันจริงๆ คืออยากเป็นครูสอนภาษาไทยมากกว่า แต่ที่ชอบศิลปะก็มาจากการซึมซับจากเพื่อนสนิทที่ชื่นชอบการวาดรูป ชอบ



บุคคลในอาชีพครู เลยทำให้มีความใฝ่ฝันต่ออาชีพนี้มาก”

•ความผิดปกติไม่ใช่อุปสรรค
“ร่างกายไอลิฟ มีปัญหาคือไม่มีแขนข้างซ้ายมาแต่กำเนิดจริงๆ ก็มีหลายครั้งที่ท้อเหมือนกัน เพราะร่างกายของเราไม่สมบูรณ์พร้อมเหมือนคนอื่น งานศิลปะหลายอย่างอาจเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีแขน ก็มีใครบ่น แต่เรามีปัญหาด้านนี้